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	 สถึาบ้นพระปกเกล้ืา	กลุ่ืมเทั้คโนโลืย่ภาคประช่าช่น	

(WeVis)	 โครงการอ่นเทั้อร์เน็ต้เพ่�อกฎหมายประช่าช่น	

(iLaw)	มูลืน่ธ่ฟร่ด้ร่ช่	เนาม้น	ประเทั้ศไทั้ย	(FNF	Thailand)	

แลืะบร่ษ้ทั้	 แฮนด์้	 ว่สาหก่จเพ่�อส้งคม	 จำาก้ด้	 ร่วมจ้ด้งาน	

“Open	Data	Day	2023	-	Open	Data	การเม่องไทั้ย”	

ณ	 ห้องอเนกประสงค์	 ช้่�น	 1	 หอศ่ลืปว้ฒนธรรมแห่ง

กรุงเทั้พมหานคร	 เน่�องในว้นข้อมูลืเปิด้สากลื	 (Interna-

tional	Open	Data	Day)	ในว้นเสาร์ท่ั้�	4	ม่นาคม	2566	

เวลืา	13.00	–	16.30	น.	

	 ภายในงานประกอบไปด้้วย	 2	 วงเสวนาเก่�ยวก้บ

การเปิด้เผยข้อมูลืสาธารณะโด้ยเฉพาะในการเล่ือกต้้�ง

สมาช่่กสภาผู้แทั้นราษฏิรเป็นการท้ั้�วไป	 พ.ศ.	 2566

(การเล่ือกต้้�ง	 66)	 จากต้้วแทั้นพรรคการเม่อง	 ส่�อมวลืช่น	

ภาคร้ฐ	แลืะภาคประช่าส้งคม	 	โด้ยในวงสนทั้นาท่ั้�	 1	 เป็น

การสนทั้นาประเด็้น	“Pre-Election	 :	Open	Data	for	

Free	 &	 Fair	 Election”	 แลืะ	 วงสนทั้นาท่ั้�	 2	 เป็น

การสนทั้นาในประเด็้น	 “Post-Election	 :	Open	Data	

for	 Open	 Parliament”	 นอกจากน่�	 ภายในงานย้งม่

การแสด้งน่ทั้รรศการข้อมูลืทั้างการเม่อง	แลืะ	ก่จกรรมท่ั้�ให้

ผู้เข้าร่วมงานส้มมนาได้้แสด้งความเห็นเก่�ยวก้บ	Open	

Data	แลืะการเล่ือกต้้�ง	66
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	 การเสวนาเร่�มต้้นด้้วยการย้อนไปเม่�อคราว 

การเล่ือกต้้�ง	62	ว่าในคร้�งน้�นบรรยากาศของการเล่ือกต้้�ง

ท้ั้�งช่่วงก่อน	 ระหว่าง	 แลืะหล้ืงการเล่ือกต้้�งเป็นอย่างไร	

แลืะส้งคมไทั้ย	 โด้ยเฉพาะหน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้องได้้ร้บ

บทั้เร่ยนอะไรบ้าง	เพ่�อเต้ร่ยมการสำาหร้บการเล่ือกต้้�ง	66		

	 เร่�มจาก	 รองฯ กิิตติพงษ์์ บริบูรณ์์	 ท่ั้�กล่ืาวถึึง 
การเล่ือกต้้�ง	62	ว่าต้ามท่ั้�ร้ฐธรรมนูญแห่งราช่อาณาจ้กรไทั้ย	

พ.ศ.	2560	(ร้ฐธรรมนูญ	2560)	กำาหนด้ระบบเล่ือกต้้�ง

ว่าเป็นแบบทั้่�เร่ยกวา่	“แบบจ้ด้สรรปนัส่วนผสม	(Mixed	

Member	Apportionment	 System:	MMA)”	 น้�น	

ทั้ำาให้ม่การเปล่ื�ยนแปลืงระบบเลื่อกต้้�งจากบ้ต้ร	 2	 ใบ	

เป็น	บ้ต้รใบเด่้ยวด้้วยกต่้กาของร้ฐธรรมนญู	พ.ศ.	2560	

แลืะ	การเปล่ื�ยนเวลืาปิด้ห่บ	จาก	15.00	น.	เป็น	17.00	น.	

ต้ามท่ั้�พระราช่บ้ญญ้ต่้ประกอบร้ฐธรรมนูญว่าด้้วย 

การเล่ือกต้้�ง	 ส.ส.	 พ.ศ.	 2560	 กำาหนด้ไว้	 แลืะ 

ในการเล่ือกต้้�ง	 2562	 ในส่วนของการรายงาน 

ผลืคะแนนเลือ่กต้้�ง	ส.ส.	อย่างไม่เป็นทั้างการน้�น	กกต้.	

ได้้นำานว้ต้กรรม	เทั้คโนโลืย่มาใช้่	เพ่�อให้ม่การรายงาน

ผ่านแอปพล่ืเคช้่นท่ั้�เร่ยกว่า	 “Rapid	 report”	 อ้นช่่วย

ทั้ำาให้ประช่าช่นรู้ผลืแบบเป็นปัจจุบ้น	(แบบเร่ยลืไทั้ม์)

	 นอกจากในมุมมองของหน่วยงานท่ั้�ทั้ำาหน้าท่ั้�

บร่หารจ้ด้การการเล่ือกต้้�งแล้ืว	ในมุมมองของส่�อมวลืช่นน้�น	

คุุณ์พงศ์์พิพัฒน์์ บัญชาน์น์ท์์	 ได้้สะท้ั้อนว่า	 ในการเล่ือกต้้�ง 

62	น้�น	ภาคประช่าช่นย้งต่้�นต้้วก้บการเล่ือกต้้�งไม่มาก	

ซึึ่�งอาจจะเป็นเพราะขาด้การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เก่�ยวก้บระบบเลือ่กต้้�งท่ั้�เปล่ื�ยนแปลืงไปในรายลืะเอ่ยด้

ต่้าง	 ๆ	 รวมท้ั้�ง	 ในกรณ่ของส่�อมวลืช่นก็ย้งขาด้

ประสบการณ์ในการรายงานผลืการเล่ือกต้้�ง	 เพราะ 

ถ่ึอเป็นคร้�งแรกท่ั้�ม่การนำาแอปพล่ืเคช้่น	Rapid	report	

มาใช้่	 ซึึ่�งในห้วงเวลืาของการรายงานผลืการเล่ือกต้้�ง 

พบปัญหาของการเช่่�อมข้อมูลืระหว่างส่�อมวลืช่นก้บ	

กกต้.	อ้นเก่ด้จากปญัหาของการออกแบบระบบรายงาน		

ประกอบก้บภายหล้ืงม่การแก้ไขปัญหาในการรายงานผลื

โด้ยการบ้นทั้ึกคะแนนผลืการเล่ือกต้้�งเข้าสู่ระบบด้้วย

ม่อแทั้น	แลืะแม้ว่า	กกต้.	ได้้ออกมาอธ่บายถึงึปัญหาแลืะ

ข้อผ่ด้พลืาด้ของระบบท่ั้�เก่ด้ขึ�น	แต่้ส่�งท่ั้�	กกต้.	ควรจะให้

ความสำาค้ญก้บกรณ่ของการรายงานผลืการเลือ่กต้้�งมาก

ย่�งข�ึน	 ค่อ	 การให้ความสำาค้ญก้บการผล้ืกด้้นให้เก่ด้ 

การเล่ือกต้้�งท่ั้�ม่ประส่ทั้ธ่ภาพ	แลืะมุ่งสร้างความเช่่�อม้�น

ให้แก่ประช่าช่น	 รวมท้ั้�งอำานวยความสะด้วกให้แก่

ส่�อมวลืช่น	 เพ่�อให้ส่�อมวลืช่นได้้สามารถึช่่วยทั้ำาหน้าท่ั้�

ในการต่้ด้ต้าม	 แลืะต้รวจสอบการเลื่อกต้้�งให้ม่

ประส่ทั้ธ่ภาพ

	 สำาหร้บคุุณ์ไพบูลย์์ น์ิติตะวััน์	 ในฐานะสมาช่่กสภา

ผู้แทั้นราษฎรน้�น	เห็นว่าในการเล่ือกต้้�ง	62	น้�น	เน่�องจาก

ความในร้ฐธรรมนญู	2560	ทั้ำาให้เก่ด้ความเปลื่�ยนแปลืง

ก้บระบบเล่ือกต้้�ง	ซึึ่�งนอกจากทั้่�	รองฯ	ก่ต้ต่้พงษ์	ได้้กล่ืาว

ไว้แล้ืวน้�น	 ความเปล่ื�ยนแปลืงอ่กประการท่ั้�เห็นได้้ช้่ด้ 

ค่อ	 การทั้่�ร้ฐธรรมนูญ	 2560	 กำาหนด้ให้ม่การร้บรอง 

ผลืการเล่ือกต้้�งภายใน	60	ว้น	โด้ย	กกต้.	ต้้องประกาศ

ผลืการเลื่อกต้้�งเม่�อต้รวจสอบในจำานวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยลืะ	95	ของเขต้เล่ือกต้้�งท้ั้�งหมด้	ซึึ่�งในกรณ่เช่่นน่�เอง	

คุณไพบูลืย์เห็นว่าเป็นเหตุ้ให้เก่ด้การว่พากษ์ว่จารณ์ 

การทั้ำางานของ	กกต้.	อย่างไรก็ต้าม	สำาหร้บการเล่ือกต้้�ง	66	

ซึึ่�งเป็นการเล่ือกต้้�งโด้ยม่บ้ต้รเล่ือกต้้�ง	 2	 ใบน้�น 

จะช่่วยให้	 กกต้.	 สามารถึทั้ำางานได้้อย่างรวด้เร็วขึ�น 

อ้นจะส่งผลืต่้อการม่ส่วนร่วมของทุั้กภาคส่วน	 แลืะ

เป็นการเร่ยกความเช่่�อม้�นให้ก้บ	กกต้.	

กิิตติพงษ์์ บริิบูริณ์์ 
ริองเลขาธิิกิาริคณ์ะ

กิริริมกิาริกิาริเลือกิต้�ง 
(กิกิต.)

พงศ์์พิพ้ฒน์์ บ้ญชาน์น์ท์์
บริริณ์าธิิกิาริอาวุุโส 

THE MATTER

ไพบูลย์์ น์ิติตะวุ้น์
สมาชิกิสภาผูู้�แท์น์ริาษ์ฎริ

แบบบ้ญชีริาย์ชื�อ
พริริคพล้งปริะชาริ้ฐ

ย์ิ�งชีพ อ้ชฌาน์น์ท์์
ผูู้�อำาน์วุย์กิาริโคริงกิาริ

อิน์เท์อริ์เน์็ตเพ่�อกิฎหมาย์
ปริะชาชน์ (iLaw)

วงเสวนาที่่�
Pre-Election :
Open Data for Free & 
Fair Election

1 2 3 4

1 2 3 4

2



	 ว่ทั้ยากรท่ั้านสุด้ท้ั้าย คุุณ์ยิ์�งชีพ อัชฌาน์น์ท์์ 
ก ล่ืาว ถึึ งการทั้ำา งานของ 	 กกต้. ว่ า เ น่� อ งจาก ม่ 

การเปล่ื�ยนแปลืงระบบการเล่ือกต้้�งอยู่บ่อยคร้�ง	 จึงเป็น

ความยากต่้อการทั้ำางานของ	กกต้.	ในฐานะหน่วยงาน

ท่ั้�ต้้องบร่หารจ้ด้การการเล่ือกต้้�ง	 แต่้อย่างไรก็ต้าม

สำาหร้บการเล่ือกต้้�ง	66	น่�	เน่�องจาก	กกต้.	ได้้นำาปัญหา

ต่้าง	 ๆ	 ท่ั้�เก่ด้ขึ�นจากการเล่ือกต้้�ง	 62	มาเป็นบทั้เร่ยน

สำาหร้บการเต้ร่ยมการท่ั้�จะเก่ด้ขึ�น	 โด้ยได้้ม่การออก

ระเบ่ยบใหม่ให้ม่การเปิด้เผยรายงานผลืคะแนนหน้า

หน่วย	(แบบ	ส.ส.	5/18)	บนเว็บไซึ่ต์้ของ	กกต้.	ภายใน	

5	ว้น	ซึึ่�งประเด็้นน่�เป็นส่�งท่ั้�สะท้ั้อนให้เห็นถึึงความต้้�งใจ

ของ	 กกต้.	 ในการจะสร้างการเลื่อกต้้�งให้ม่ความสุจร่ต้	

เท่ั้�ยงธรรม	แลืะโปร่งใส	

ในตอนที่้ายของการเสวนาวงที่่� 1

วิที่ยากรทีุ่กที่่านล้้วนแต่ยืนยันว่า

การเปิิดเผยข้อมููล้ที่่�เก่�ยวกับการเล้ือกตั�ง

ที่ั�งก่อน ระหว่าง แล้ะหล้ังการเล้ือกตั�งนั�น

มู่ความูสำาคัญแล้ะจำำาเปิ็นอย่างย่�ง

สำาหรับการพััฒนาการเมูืองไที่ยให้ด่ข้�น 

อดิิศ์้กิดิิ� ลิมปริุ�งพ้ฒน์กิิจ 
CEO เคริือเน์ช้�น์

ณ์้ฐภ้ท์ริ เน์ีย์วุกิุล
ห้วุหน์�าฝ่่าย์ข�อมูลเปิดิเพ่�อ

ควุามโปริ�งใส
HAND Social Enterprise

ปกิาสิต จำาเริือง
ผูู้�บ้งค้บบ้ญชากิลุ�มงาน์
บริิหาริริะบบเคริือข�าย์

คอมพิวุเตอริ์ สำาน์้กิงาน์
เลขาธิิกิาริสภาผูู้�แท์น์ริาษ์ฎริ

ปกิริณ์์วุุฒิ อุดิมพิพ้ฒน์์สกิุล 

สมาชิกิสภาผูู้�แท์น์ริาษ์ฎริ
แบบบ้ญชีริาย์ชื�อ
พริริคกิ�าวุไกิล

	 การเสวนา	เร่�มจาก	คุุณ์อดิิศ์ักิดิิ� ลิมปรุ�งพัฒน์กิิจ	ได้้
ให้ข้อเสนอแนะต่้อประเด็้นเร่�อง	 “การเปิด้เผยข้อมูลื”	

ใน	2	ประเด็้นหล้ืก	ได้้แก่	ประเด็้นท่ั้�หนึ�ง	กกต้.	ควรจะ

ให้ความสำาค้ญก้บการรายงานผลืการเล่ือกต้้�งรายหน่วย

เล่ือกต้้�งให้ประช่าช่นทั้ราบอยา่งรวด้เรว็	แลืะควรพ้ฒนา

ช่่องทั้างเพ่�อให้ประช่าช่น	แลืะ	ส่�อมวลืช่นสามารถึเข้าถึึง

ผลืคะแนนได้้โด้ยสะด้วก	 แลืะอยู่ในรูปแบบทั้่�สามารถึ

นำาเอาข้อมูลืต่้าง	ๆ	ไปต่้อยอด้ได้้โด้ยง่าย		แลืะประเด็้น

ท่ั้�สอง	ค่อ	ในส่วนของการเปิด้เผยข้อมูลืของร้ฐสภาน้�น	

คุณอด่้ศ้กด่้�ม่ข้อเสนอไปย้งหน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้องให้เร่ง

ประช่าส้มพ้นธ์แลืะสร้างความร่วมม่อก้บส่�อมวลืช่น 

ท้ั้�งท่ั้�เป็นส่�อส่วนกลืาง	 แลืะ	 ส่�อท้ั้องถ่ึ�น	 เพ่�อกระจาย

ข้อมูลืข่าวสารต่้าง	ๆ	 เก่�ยวก้บการทั้ำางานของร้ฐสภาไป

ย้งประช่าช่นอย่างเท่ั้าเท่ั้ยม	 เพ่�อสร้างการร้บรู้	 กระตุ้้น	

แลืะสร้างการม่ส่วนร่วมในทั้างการเม่องของประช่าช่น	

องค์กร	แลืะภาคส่วนต่้าง	ๆ	

 คุุณ์ณ์ัฐภััท์ร เน์ีย์วักิุล	 สะท้ั้อนให้เห็นถึึงความ

พยายามของร้ฐสภาในการเปิด้เผยข้อมูลืข่าวสารต่้าง	ๆ 	

แก่สาธารณะ	แต่้อย่างไรกต็้ามย้งคงม่บางรายการทั้่�เห็น

ว่าร้ฐสภาควรจะเปิด้เผยให้ประช่าช่นทั้ราบ	เช่่น	รายนาม

ของผู้ช่่วยปฏิ่บ้ต่้งาน	 ผู้เช่่�ยวช่าญ	 แลืะ	 ผู้ช่ำานาญการ

ประจำาต้้วสมาช่่กร้ฐสภา	อ่กท้ั้�ง	ในส่วนของรูปแบบของ

ข้อมูลืท่ั้�ม่การเปิด้เผยต่้อสาธารณะน้�น	เห็นว่าจากเด่้มท่ั้�

อยู่ในรูปแบบของการไฟล์ื	PDF	หร่อ	การถ่ึายเป็นรูปภาพ	

ซึึ่�งยากต่้อการนำาข้อมูลืไปใช้่งานต่้อ	 ร้ฐสภาควรจะเปิด้

เผยข้อมูลืในรูปแบบข้อมูลืท่ั้�สามารถึนำาไปต่้อยอด้ได้้

ง่าย		ประการสำาค้ญร้ฐสภาควรจะเปิด้เผยข้อมูลืทุั้กชุ่ด้	/	

ทุั้กเร่�องท่ั้�ไม่เป็นความล้ืบต้ามหล้ืกมาต้รฐานสากลื	ต้้อง

ทั้ำาให้เข้าถึึงได้้ง่าย	แลืะครอบคลืมุการใช่ง้านทุั้กประเภทั้	

วงสนที่นาที่่�
Post-Election :
Open Data for Open 
Parliament 

1 2 3 4

1 2 3 4
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วัันเสาร์์ที่่� 4 มี่นาคมี 2566 เวัลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้้องอเนกปร์ะสงค์ ชั้ั�น 1 ห้อศิิลปวััฒนธร์ร์มี
สถาบัันพร์ะปกเกล้า กล่�มีเที่คโนโลยี่ภาคปร์ะชั้าชั้น (WeVis),
บัร์ิษััที่ แฮนด์์ วัิสาห้กิจเพ่�อสังคมี จํากัด์, โคร์งการ์อินเที่อร์์เน็ตเพ่�อกฎห้มีายีปร์ะชั้าชั้น (iLaw), 
มีูลนิธิฟร์ีด์ร์ิชั้ เนามีัน ปร์ะเที่ศิไที่ยี (FNF)
กิตติพงษั์ บัร์ิบัูร์ณ์,พงศิ์พิพัฒน์ บััญชั้านนที่์ ,ไพบัูลยี์ นิติตะวััน และยีิ�งชั้่พ อัชั้ฌานนที่์  
อด์ิศิักด์ิ� ลิมีปร์่�งพัฒนกิจ,ณัฐภัที่ร์ เน่ยีวัก่ล ปกาสิต จําเร์ือง และ ปกร์ณ์วั่ฒิ อ่ด์มีพิพัฒน์สก่ล
ธนิสร์า เร์ืองเด์ชั้ ผูู้้ก�อตั�ง WeVis
นางสาวัธ่ร์พร์ร์ณ ใจมีั�น ผูู้้อํานวัยีการ์สํานักส�งเสร์ิมีวัิชั้าการ์ร์ัฐสภา
นายีร์ัชั้ชั้์ด์ลธ์ ร์ัตนวัิเชั้่ยีร์

วัันเวัลา : 
สถานที่่� : 
จัด์โด์ยี :

 
วัิที่ยีากร์ วังเสวันาที่่� 1 : 
วัิที่ยีากร์ วังเสวันาที่่� 2 :

ด์ําเนินการ์เสวันา :
ผูู้้สร์่ป :

ผูู้้ออกแบับั :  

เปิ็นส่�งท่ี่�สำาคัญท่ี่�จำะนำามูาซ่ึ่�งความูโปิร่งใส แล้ะการมู่ส่วนร่วมูของ
ปิระชาชน แล้ะการเปิิดเผยข้อมููล้ก็เป็ินกระบวนการในการสร้าง 
การต่ดตามู ตรวจำสอบที่่�มู่ปิระส่ที่ธ่ิภาพัจำากทีุ่กภาคส่วน ดังนั�น 
ทีุ่กภาคส่วนจำ้งต้องร่วมูกันในการสร้างโอกาสในการมู่ส่วนร่วมูของ
ปิระชาชนให้มูากข้�น พัรอ้มูกับการพัฒันาแล้ะปิรับปิรุงกฎเกณฑ์ ์กตก่า 
หรือ กฎหมูายที่่�เก่�ยวกับการเปิิดเผยข้อมููล้ แล้ะส่ที่ธิ่เสรีภาพัใน 
การแสดงความูค่ดเห็นอย่างอ่สระ เพั่�อที่ำาให้สังคมูไที่ยเปิ็น
ปิระชาธิ่ปิไตยอย่างมู่ส่วนร่วมูได้อย่างมู่ปิระส่ที่ธิ่ภาพั 

 คุุณ์ปกิาสิิต จำาเรือง	 กล่ืาวถึึงการทั้ำางานของ

สำาน้กงานเลืขาธ่การสภาผู้แทั้นราษฎรว่าในปัจจุบ้นได้้

ม่ความพยายามท่ั้�จะปร้บปรุงเร่�องการเปิด้เผยข้อมูลื

เก่�ยวก้บร้ฐสภามากย่�งขึ�น	 เช่่น	 การจ้ด้ทั้ำาเว็บไซึ่ต์้ 

เพ่�อให้ประช่าช่นสามารถึต่้ด้ต้ามการทั้ำางานของ 

คณะกรรมาธ่การ	 สภาผู้แทั้นราษฎรในแต้่ลืะคณะ 

รวมท้ั้�ง	 การต่้ด้ต้ามร้บช่มการถ่ึายทั้อด้สด้การประชุ่ม

สภาผู้แทั้นราษฎร	 การประชุ่มร้ฐสภา	 แลืะ	 การจ้ด้ทั้ำา

เว็บไซึ่ต์้เพ่�อให้ประช่าช่นสามารถึแสด้งความค่ด้เห็น

เก่�ยวก้บร่างกฎหมายทั้่�อยู่ระหว่างการพ่จารณาของ

ร้ฐสภา	 เป็นต้้น	หากแต่้ปัจจุบ้นย้งคงประสบปัญหาใน

หลืายส่วนท่ั้�เก่�ยวก้บการออกแบบระบบเพ่�อรองร้บ 

การเปิด้เผยข้อมูลื	 จึงย้งไม่สามารถึเปิด้เผยได้้ในทัุ้ก

รายการ	 แลืะในทุั้กรูปแบบข้อมูลื	 อย่างไรก็ต้าม 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2567	น้�น	สำาน้กงานเลืขาธ่การ

สภาผู้แทั้นราษฎรได้้ร้บงบประมาณเพ่�อด้ำาเน่นการ

โครงการ	 Data	 Governance	 ซึึ่�งคาด้หว้งว่าการ

ด้ำาเน่นงานโครงการด้้งกล่ืาว	 จะช่่วยเต่้มเต็้มประเด็้น

เร่�องการเปิด้เผยข้อมูลืของร้ฐสภาได้้ด่้ย่�งขึ�นกว่าใน

ปัจจุบ้น

 คุุณ์ปกิรณ์วุ์ัฒ ิอดุิมพพิฒัน์ส์ิกิลุ	กล่ืาวถึึงการทั้ำางาน
ในฐานะ	ส.ส.	ว่า	ร้ฐสภาเป็นหน่วยงานท่ั้�ม่การเปิด้เผย

ข้อมูลืท่ั้�ค่อนข้างครบถ้ึวน	แต่้ย้งคงประสบปญัหาในเร่�อง

การเข้าถึึง	 แลืะ	 ความซ้ึ่บซ้ึ่อนของระบบการเปิด้เผย

ข้อมูลืบนเว็บไซึ่ต์้ของร้ฐสภา	 อ่กท้ั้�ง	 ข้อมูลืบางส่วน 

ถูึกเปิด้เผยอย่างไม่เป็นระบบ	 ด้้งน้�น	 จึงม่ข้อเสนอต่้อ

การเปิด้เผยข้อมูลืของร้ฐสภาว่า	ควรเปิด้เผยข้อมูลืท่ั้�เป็น

ข้อมูลืท่ั้�สามารถึนำาไปใช้่ต่้อได้้ง่าย	เช่่น	ข้อมูลืการลืงมต่้

ในร้ฐสภาซึึ่�งม่การเก็บข้อมูลืไว้อย่างลืะเอ่ยด้	แต่้ไม่ถูึก

เปิด้เผยอย่างเหมาะสม	 รวมท้ั้�ง	 ควรม่การถ่ึายทั้อด้สด้

การประชุ่มคณะกรรมาธ่การแต่้ลืะคณะ	 (ซึึ่�งส่วนใหญ่

เป็นการประช่มุท่ั้�เปิด้เผย	ม่อุปกรณ์รองร้บ)	ให้ประช่าช่น

ทั้ราบ	 โด้ยเสนอให้เ ร่�มต้้นจากการถึ่ายทั้อด้สด้ 

การประชุ่มคณะกรรมาธ่การงบประมาณ	 เพ่�อสร้าง 

การต่้ด้ต้าม	ต้รวจสอบของประช่าช่น	
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